



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลข่าวต่างประเทศ

รัฐอิสราเอล

- อิสราเอลผ่านกฎหมายเพิกถอนสัญชาติของผู้ก่อเหตุการร้ายชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับ
- กองกำลังอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์ ๑๐ ราย บาดเจ็บหลายร้อยคนจากในการโจมตีในเขตเวสต์แบงก์

๑. อิสราเอลผ่านกฎหมายเพิกถอนสัญชาติของผู้ก่อเหตุการร้ายชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับ

อิสราเอลได้ผ่านกฎหมายเพิกถอนสัญชาติของชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับที่ถูกตัดสินว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากองค์กรปาเลสไตน์ (PA) นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ ณ พื้นที่ที่ถูกยึดครองในเยรูซาเล็มตะวันออกถูกถอดถอนสิทธิในที่อยู่อาศัยของพวกเขา

ส.ส. ส่วนใหญ่ลงมติให้ร่างกฎหมายนี้ โดยกล่าวว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายฉบับนี้ เป็นผู้ทรยศต่อรัฐอิสราเอล นักวิจารณ์กล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการเหยียดเชื้อชาติและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการทำให้ประชาชนเป็นคนไร้ชาติ

เงินเดือนที่องค์การปาเลสไตน์เสนอให้นักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ทำการโจมตีชาวอิสราเอลหรือครอบครัวของพวกเขา เป็นเรื่องที่ได้เถียงกันอย่างรุนแรงมานานแล้ว โดยอิสราเอลอธิบายว่าเป็นนโยบาย "จ่ายเพื่อสังหาร" ซึ่งสนับสนุนให้เกิดความรุนแรง และทำหน้าที่อายัดบัญชีธนาคารหรือยึดทรัพย์สินของผู้ที่ถือสัญชาติอิสราเอลหรือสิทธิในการพำนักอาศัยในเยรูซาเล็มซึ่งสงสัยว่าได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากมองว่านักโทษในเรือนจำของอิสราเอลเป็นวีรบุรุษในการต่อสู้เพื่อชาตินิยมของพวกเขา และองค์การปาเลสไตน์ถือว่าเงินที่จ่ายให้กับพวกเขาเป็นสวัสดิการสังคม

ในรัฐสภาคาดว่ากฎหมายฉบับใหม่จะส่งผลกระทบต่อนักโทษหลายร้อยคน ในที่สุดพวกเขาอาจถูกเนรเทศไปยังพื้นที่ในเขตเวสต์แบงก์หรือฉนวนกาซาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของปาเลสไตน์ หลังจากช่วงเวลาหลายเดือนที่ความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นด้วยการโจมตีของอิสราเอลต่อกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสต์แบงก์และการโจมตีตามท้องถนนของชาวปาเลสไตน์ต่อชาวอิสราเอล มีการสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวอย่างกว้างขวางในรัฐสภาของอิสราเอล

ในช่วงเวลาแห่งความแตกแยกทางการเมือง กฎหมายฉบับนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง ๙๔ ต่อ ๑๐ โดยมีสมาชิกของ พรรคร่วมรัฐบาลชาวยิวและพรรคฝ่ายค้านที่ลงคะแนนเสียงสนับสนุน นาย Ofir Katz สมาชิกสภาของอิสราเอล จากพรรค Likud ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการร่วมที่เตรียมร่างกฎหมายเสนอว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต

“ผมหวังว่าขั้นตอนนี้ที่เรา กำลังทำในวันนี้ คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ ผมรู้และรู้สึกจากกันบึงของหัวใจว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นภารกิจที่แท้จริงของเราในฐานะสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้ง” เขากล่าว

“ผมพูดอย่างชัดเจนว่าผู้ก่อการร้ายที่รับเงินจากทางการปาเลสไตน์ ควรออกจากที่นี่ไปยังฉนวนกาซาหรือไม่ก็ไปอยู่ที่อื่น”

กระทรวงการต่างประเทศปาเลสไตน์อธิบายว่ากฎหมายนี้เป็น "รูปแบบการเหยียดเชื้อชาติที่น่าเกลียดที่สุด" ส.ส.ฝ่ายค้านที่คัดค้านร่างกฎหมายนี้กล่าวว่านี่เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวอิสราเอลที่ถูกตัดสินว่าทำร้ายชาวปาเลสไตน์หรือความผิดร้ายแรงอื่น ๆ

“ตัวอย่างเช่น นายยีกัล อามีร์ ที่สังหารนายกรัฐมนตรี ไม่เพียงแต่สัญชาติของเขาจะไม่ถูกเพิกถอนเท่านั้น แต่ยังมีข้อเสนอใดๆ เลย” นายอาห์เหม็ด ตีปี กล่าว โดยอ้างถึงชาวยิวอิสราเอลหัวรุนแรงที่ลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรี ยิตซัค ราบิน

ประมาณหนึ่งในห้าของชาวอิสราเอลเป็นพลเมืองเชื้อสายอาหรับซึ่งมักระบุว่าเป็นชาวปาเลสไตน์ ชาวปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ในเยรูซาเล็มตะวันออกซึ่งอิสราเอลยึดครองในสงครามตะวันออกกลางในปีพ.ศ. ๒๕๑๐ และต่อมาถูกผนวกเข้ากับขบวนการที่ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ มีสถานะเป็นผู้พำนักถาวร

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64654634>

๒. กองกำลังอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์ ๑๐ ราย บาดเจ็บอีกหลายร้อยคนจากในการโจมตีในเขตเวสต์แบงก์

กองกำลังความมั่นคงของอิสราเอลปะทะกับชาวปาเลสไตน์ระหว่างการโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต ๑๐ คน รวมทั้งพลเรือน และบาดเจ็บอีกกว่า ๔๐๐ คน

การปะทะกันเกิดขึ้นในเมือง Nablus ของปาเลสไตน์เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทหารอิสราเอลกำลังดำเนินการในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายขนาดใหญ่ต่อชาวปาเลสไตน์ที่มีอาวุธ

กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์กล่าวว่า ประชาชน ๑๐๒ คนถูกนำตัวส่งสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่สภาอากาศท้องถิ่นกล่าวว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า ๔๘๐ คน กลุ่มอิสลามปาเลสไตน์ฮามาสประกาศการบุกโจมตีโดยมีแถลงการณ์ ระบุว่า กลุ่มฮามาสกำลังติดตามการก่ออาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นของศัตรูต่อชาวปาเลสไตน์ และ กำลัง "หมดความอดทน"

ความรุนแรงครั้งนี้ถือเป็นเหตุปะทะและกราดยิงครั้งล่าสุดระหว่างชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ในกรุงเยรูซาเล็มและเขตเวสต์แบงก์ ความตึงเครียดอาจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลอิสราเอลประกาศแผนการขยายที่ตั้งถิ่นฐานของชาวยิว ในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง ซึ่งจะละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและสหรัฐอเมริกาได้แสดงการต่อต้านการเคลื่อนไหวดังกล่าว

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230223_08/

นางสาวพิมพ์นิภา มะโน

นักศึกษาฝึกงาน

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖